

Tưng bưng Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025 tại nhiều địa phương trên cả nước

21:18 22/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 21/1, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Hội báo Xuân tỉnh Nam Định quy tụ khoảng 400 ấn phẩm

Tại lễ khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025 tỉnh Nam Định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vũ Đức Thọ cho biết, đến với Hội báo Xuân năm nay, độc giả sẽ thấy được sự đổi mới mạnh mẽ cả về hình thức, cách thể hiện và nội dung của từng ấn phẩm báo chí cả nước hội tụ trên địa bàn tỉnh. Mỗi số báo, tạp chí Xuân là tinh hoa, đặc trưng của từng loại ấn phẩm, góp phần làm cho bức tranh Xuân của báo chí tỉnh và báo chí cả nước thêm rực rỡ. Tại Hội Báo xuân, độc giả có thể tham quan, tìm hiểu Trưng bày mô hình sách và triển lãm sách chủ đề Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển lãm hình ảnh về 10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Nam Định năm 2024; triển lãm Ảnh nghệ thuật Nam Định 2024; trưng bày, triển lãm tranh và viết chữ thư pháp - một trong những nét đẹp văn hóa của người Việt.

Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025 diễn ra từ ngày 21/1 đến ngày 21/2 (tức từ ngày 22 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày 26 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Hội báo trưng bày khoảng 400 loại ấn phẩm báo, tạp chí số Xuân của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên toàn quốc. Các tờ báo đã phân ánh bức tranh toàn cảnh, đậm nét, sống động về thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định cũng như toàn quốc trong năm qua. Tại Hội báo Xuân tỉnh Nam Định năm nay, Thông tấn xã Việt Nam tham dự một gian báo với các ấn phẩm tiêu biểu: Báo Xuân tuần Tin tức, báo Xuân Thể thao và Văn hóa, Tạp chí Kinh tế, Tài liệu tham khảo đặc biệt, Báo ảnh Việt Nam... Các đại biểu tham dự Hội báo Xuân năm nay đánh giá cao những ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam. Các ấn phẩm có nội dung phong phú, cách thức thể hiện sinh động, gần gũi với độc giả, phản ánh đầy đủ những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội của các địa phương và đất nước.



Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk trao chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2024 cho các tác giả, nhóm tác giả đạt mức A_ Ảnh: TTXVN

Chuyển đổi số báo chí phục vụ người dân và cộng đồng

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Kiên Giang chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ năm 2025. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2025) tại tỉnh theo Kế hoạch số 185-KH/TU, ngày 22/1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội báo Xuân Ất Tỵ tỉnh Kiên Giang năm 2025 diễn ra tại Thư viện tỉnh từ ngày 21/1 đến ngày 3/2, với chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới". Hội báo phản ánh thành tựu kinh tế - xã hội, đậm nét hơi thở cuộc sống qua lăng kính báo chí, góp phần tôn vinh sự lớn mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí tỉnh Kiên Giang nói riêng.

Ấn phẩm trưng bày tại Hội báo Xuân khẳng định thành tích tiến bộ, sự đóng góp tích cực, hiệu quả của đội ngũ những người làm báo trong nước, trong tỉnh vì sự phát triển của đất nước và quê hương. Hội báo Xuân Ất Tỵ tỉnh Kiên Giang được chia thành nhiều khu vực, trưng bày 109 ấn phẩm Xuân Ất Tỵ và Tết Dương lịch 2025 của báo chí cả nước với gần 500 quyển. Hội báo còn quy tụ khá

nhiều sở, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố tham gia trưng bày 12 loại ấn phẩm truyền thông với 105 ấn phẩm. Tại Hội báo Xuân Ất Tỵ tỉnh Kiên Giang năm 2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao Hội Nhà báo tỉnh tổ chức "Triển lãm ảnh báo chí giới thiệu 10 dấu ấn, sự kiện nổi bật tỉnh Kiên Giang năm 2024", góp phần giới thiệu đến báo chí và công chúng 20 tác phẩm ảnh báo chí chất lượng cao của các hội viên, phóng viên, nhà báo và các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong, ngoài tỉnh.

Ngoài việc trưng bày hàng trăm ấn phẩm báo giấy truyền thống với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, tại Hội báo Xuân năm nay, Ban Tổ chức còn tận dụng các nền tảng chuyển đổi số phục vụ người dân và cả cộng đồng mạng xã hội. Độc giả chỉ cần thực hiện thao tác quét mã QR trên điện thoại có kết nối 4G hoặc Wifi thì có thể xem tất cả ấn phẩm báo Xuân tỉnh Kiên Giang, báo chí Trung ương và báo chí 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Để góp phần làm phong phú thêm cho Hội báo Xuân Ất Tỵ năm 2025, Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày, giới thiệu sách về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các loại sách về chính trị, văn hóa, văn học nghệ thuật, thiếu nhi... phục vụ đông đảo bạn đọc ở mọi lứa tuổi. Ngoài ra, Thư viện tỉnh và Bảo tàng Kiên Giang tổ chức triển lãm không gian văn hóa đọc, giới thiệu những nền văn hóa cổ Việt Nam; trưng bày các tác phẩm tranh đạt giải tại Cuộc thi "Nét vẽ mùa Xuân"; trải nghiệm thư pháp; giới thiệu Tạp chí Thư viện truyền hình, Thư viện truyền thanh số Tết Ất Tỵ 2025...

Đáp ứng nhu cầu thưởng thức ấn phẩm báo Xuân

Tại Đăk Lăk, Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025 được tổ chức ở Thư viện tỉnh từ ngày 21/1 đến ngày 2/2/2025 (tức 22 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mừng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), với hơn 45 đầu báo, gần 250 ấn phẩm các loại và hơn 1.000 bản sách được trưng bày, hơn 200 ấn phẩm báo Xuân trên nền tảng trực tuyến. Các ấn phẩm báo Xuân khá đa dạng về hình thức, thể hiện sự sáng tạo và công phu ngay từ trang bìa, phong phú về nội dung với chủ đề xuyên suốt là "Mừng Đảng, mừng Xuân, nhớ ơn Bác Hồ", khái quát về thành tựu của các ngành, lĩnh vực, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong một năm thi đua yêu nước. Các sản phẩm báo chí trưng bày tại Hội báo Xuân là bức tranh phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, khí thế, bản lĩnh của con người Việt Nam, thành quả lao động, sản xuất hướng tới tương lai tươi đẹp của đất nước.



Đại biểu tham quan gian trưng bày các ấn phẩm báo chí tại Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025_ Ảnh: TTXVN

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk Y Nang Êban cho biết, Hội báo Xuân là sự kiện chính trị - văn hóa, ngày hội của giới báo chí, dịp để các cơ quan báo chí giới thiệu những ấn phẩm báo chí đậm hơi thở ngày Xuân đến với bạn đọc, góp phần nâng cao dân trí, đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi cho các nhà báo, các cơ quan báo chí để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, từ đó nâng cao chất lượng báo chí cách mạng. Đây còn là dịp để các cơ quan báo chí nhìn lại những thành quả trong một năm qua để biểu dương sự phát triển của báo chí Việt Nam nói chung và báo chí tỉnh Đắk Lắk nói riêng; đáp ứng nhu cầu của công chúng về thưởng thức nét đẹp của các ấn phẩm báo Xuân phát hành trong cả nước. Mỗi bài báo, trang báo số Xuân là sản phẩm tinh túy của từng cơ quan báo chí, kết quả lao động sáng tạo của các nhà báo, làm cho bức tranh Xuân của báo chí cả nước nói chung và báo chí Đắk Lắk nói riêng thêm tươi đẹp. Kết thúc Hội báo Xuân, các ấn phẩm trưng bày sẽ được Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh Đắk Lắk trao tặng Nhà văn hóa cộng đồng của một số buôn làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk trao chứng nhận 20 tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2024 cho các tác giả, nhóm tác giả; trong đó có 2 tác phẩm đạt mức A, 6 tác phẩm đạt mức B và

12 tác phẩm đạt mức C. Tác phẩm 3 kỳ “Những quyết sách trên hành trình thế kỷ” của nhóm tác giả Đàm Thị Thuần, Đỗ Thị Thu Lan, Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Chi hội Nhà báo Báo Đắk Lắk đạt mức A thể loại báo in. Tác phẩm “Đắk Lắk 120 năm - Bản hùng ca vang vọng” của nhóm tác giả Vĩnh Phú, Quốc Bảo, Xuân Hòa, Công Việt, Thanh Nhàn, Mỹ Thanh, Quang Huy, Hoàng Nam, Trung Kiên, Lê Chân, Tú Anh, Đinh Vân - Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk đạt mức A thể loại truyền hình.

Anh Vũ (tổng hợp)

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/tung-bung-hoi-bao-xuan-at-ty-2025-tai-nhieu-dia-phuong-tren-ca-nuoc>